



Thái Bình

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH THÁI BÌNH
TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN THÁI BÌNH

TÒA SOẠN:

13 - LÝ THƯỜNG KIỆT - THÀNH PHỐ THÁI BÌNH

● ĐIỆN THOẠI: 0227.3731.308 - 0227.3735.544

0227.3733.958

● BÁO THÁI BÌNH ĐIỆN TỬ: www.baothaibinh.com.vn

● EMAIL: toasoan@baothaibinh.com.vn

ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải làm việc tại Thái Bình

(Xem tin trang 4)



Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN, THPT BẮC ĐÔNG QUAN, THCS VŨ VÂN Kỷ niệm ngày thành lập



Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chúc mừng Trường THPT Lê Quý Đôn.

Sáng ngày 19/11, Trường THPT Lê Quý Đôn tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2017), 60 năm thành lập trường (1957 - 2017). Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo cùng đông đảo các thể hệ cán bộ, giáo viên, học sinh tới dự.

Tiền thân là Trường Phổ thông cấp 3 Thái Bình, trải qua nhiều giai đoạn, các thế hệ thầy và trò Trường THPT Lê Quý Đôn không ngừng phấn đấu giành kết quả cao trong dạy và học, xứng đáng với ngôi trường mang tên nhà bác học. Hiện Trường có 95 cán bộ, giáo

viên, 6 tổ chuyên môn, 42 lớp với gần 2.000 học sinh. Hàng năm, tỷ lệ học sinh xếp loại học lực khá, giỏi đạt trên 85%; xếp loại hạnh kiểm khá, tốt đạt trên 99%; đỗ tốt nghiệp đạt trên 99%.

Trong 60 năm xây dựng và trưởng thành, Trường THPT Lê Quý Đôn đã đào tạo được 60 khóa học với gần 30.000 học sinh, trong đó có hơn 7.000 học sinh đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, hơn 600 cựu học sinh nhà trường là giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ... Với những thành tích đạt được, Trường vinh dự được tặng nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước và của tỉnh.

(Xem tiếp trang 4)
NHÓM PHÓNG VIÊN

Trên 80% công đoàn cơ sở đã tổ chức đại hội

Chuẩn bị cho đại hội công đoàn các huyện, thành phố tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh nhiệm kỳ 2018 - 2023, từ đầu năm đến nay, liên đoàn lao động các huyện, thành phố đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2022. Theo thống kê của Liên đoàn Lao động tỉnh, tính đến ngày 15/11/2017, trong tổng số 1.863 công đoàn cơ sở đã có 1.560 công đoàn cơ sở tổ chức thành công đại hội, đạt 83,7% kế hoạch.

Từ nay đến cuối tháng 11, Liên đoàn Lao động tỉnh cùng liên đoàn lao động các huyện, thành phố tiếp tục chỉ đạo các công đoàn cơ sở còn lại đẩy nhanh tiến độ tổ chức đại hội, phấn đấu hoàn thành trong tháng 11, vượt một tháng so với kế hoạch đề ra.

NGUYỄN CƯỜNG

Trao tặng 141.160 suất quà trong tháng khuyến học

Tháng khuyến học năm 2017, các cấp hội khuyến học trong tỉnh đã tổ chức trao tặng 141.160 suất quà cho giáo viên, học sinh với số tiền trên 11 tỷ đồng; hỗ trợ 6.931 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học. Nhiều huyện, thành phố, đơn vị có số lượng học sinh giỏi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn được tặng quà, khen thưởng cao như thành phố Thái Bình, Quỳnh Phụ, Thái Thụy, Kiến Xương, Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Cùng với việc trao thưởng, các huyện, thành phố, các xã, phường, thôn làng, các cơ quan, đơn vị, dòng họ đã thực hiện hiệu quả công tác vận động xây dựng quỹ khuyến học với số tiền trên 18,7 tỷ đồng, nâng tổng số quỹ vận động từ đầu năm đến nay lên hơn 124,47 tỷ đồng. Với những kết quả đạt được, tháng khuyến học đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân và thúc đẩy phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn tỉnh.

HOÀNG LANH

5.690 lao động được trợ cấp thất nghiệp



Theo báo cáo của Trung tâm Dịch vụ việc làm Thái Bình (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội), tính đến ngày 31/10/2017, toàn tỉnh có 5.803 lao động đăng ký bảo hiểm thất nghiệp, trong đó 5.690 lao động đã quyết định được hưởng trợ cấp thất nghiệp với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng. Trong quá trình chi trả, các quy định của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp được thực hiện nhanh gọn và thuận tiện. Thời gian tới, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thái Bình tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người lao động hiểu và thường xuyên tham gia các loại hình bảo hiểm thất nghiệp.

NGUYỄN DŨNG

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TACTICIAN Tạo việc làm thường xuyên cho gần 500 lao động

Công ty TNHH Công nghiệp Tactician (khu công nghiệp Phúc Khánh, thành phố Thái Bình) chuyên sản xuất các linh phụ kiện của phòng tắm, thiết bị cửa sổ, lan can tay vịn trong nhà bếp, giá đỡ, ống giá đỡ dựng tường, móc treo tường, linh phụ kiện nhà bếp, nút bấm trang trí trên rèm cửa... Hiện công suất hoạt động của Công ty là 1.000 tấn/năm, tạo việc làm cho gần 500 lao động thường xuyên với thu nhập bình quân 5,5 triệu đồng/người/tháng. 100% lao động được ký hợp đồng, được tham gia bảo hiểm xã hội. Công ty áp dụng thời gian làm việc và nghỉ lễ theo đúng quy định của pháp luật. Công ty đã đầu tư vào nhà máy xử lý nước thải chung của khu công nghiệp. Mỗi năm Công ty nộp ngân sách nhà nước gần 500 triệu đồng.

THU HIỀN

Công ty Thiên Trường ra mắt sản phẩm mới

Sáng ngày 19/11, Công ty TNHH Thiên Trường tổ chức hội nghị tri ân khách hàng và ra mắt sản phẩm mới máy kéo đa năng phục vụ sản xuất nông nghiệp công nghệ cao với sự tham dự của 800 khách hàng trong tỉnh. Tới dự có đồng chí Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Hai sản phẩm mới ra mắt lần này của Công ty Thiên Trường là máy kéo Kubota L4018VN và L3218VN có công suất lần lượt là 40 mã lực và 32 mã lực. Các loại máy kéo này đều được trang bị loại buồng đốt 3 xi-lanh, 4 thì với dung tích xi-lanh 1826cc, phun nhiên liệu trực tiếp, giúp nhiên liệu được đốt cháy tối đa mang lại hiệu suất nhiên liệu cao nhất. Hai sản

phẩm máy kéo mới có thể lắp đặt các nông cụ đi kèm như giàn xới, giàn cày, giàn bừa, giàn ủi, giàn trồng sắn, giàn trồng mía, giàn gieo ngô, giàn văng phân, giàn phun thuốc, giàn bón phân ngầm... giúp thay thế sức lao động của con người, hoàn thành công việc nhanh chóng, đáp ứng đa dạng nhu cầu công việc.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn

Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao hai sản phẩm mới của Công ty Thiên Trường đồng thời khẳng định đây là những loại máy sẽ góp phần nâng cao năng suất, chất lượng trong sản xuất nông nghiệp của tỉnh, nhất là sản xuất nông nghiệp công nghệ cao.

THU THỦY

XÃ LUẬN

Tôn vinh nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý

Ngày 20/11 cách đây 35 năm, lần đầu tiên lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam được tổ chức trọng thể trên cả nước. Từ đó đến nay, ngày 20/11 trở thành ngày truyền thống của ngành Giáo dục, là dịp để các thế hệ học trò bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc những người thầy, để toàn xã hội chia sẻ niềm vui, tri ân những người đã góp công sức và tâm huyết cho sự nghiệp trồng người cao cả.

Chặng đường phát triển của giáo dục Việt Nam có đóng góp lớn lao của các thế hệ nhà giáo. Hơn 70 năm trước, từ một đất nước có tới hơn 90% dân số không biết chữ, những người thầy đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, bằng tất cả trái tim nhiệt huyết, trách nhiệm, đã khai tâm, khai trí, đưa con chữ, tri thức đến với triệu người dân Việt Nam. Đến nay, gần 100% dân số biết chữ, cả nước đã hoàn thành mục tiêu phổ cập tiểu học, phổ cập THCS là nhờ công lao to lớn của các thế hệ nhà giáo. "Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt, học tốt" - như lời dạy của Bác Hồ kính yêu, trong mọi hoàn cảnh khó khăn, trong những điều kiện thiếu thốn, các thế hệ nhà giáo vẫn bám trường, bám lớp, sát cánh bên học trò thân yêu, vừa là thầy, vừa là cha mẹ, dìu dắt những lớp học trò tự tin, vững bước vào đời. Các thế hệ học sinh Việt Nam đã cất cao đôi cánh ước mơ, bước lên bục vinh quang trong các giải thưởng quốc tế danh giá, sánh vai với học sinh các cường quốc năm châu như mong ước của Bác lúc sinh thời.

Tuy đã đạt được nhiều thành tựu song giáo dục Việt Nam, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay cũng bộc lộ không ít tồn tại, hạn chế. Đó là chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo còn thấp so với yêu cầu. Phương pháp giáo dục chậm được đổi mới. Công tác quản lý giáo dục và đào tạo còn nhiều yếu kém. Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục bất cập về chất lượng, số lượng và cơ cấu... Vì vậy, việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo là chỉ đạo chiến lược của Đảng đối với giáo dục Việt Nam trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Để thực hiện nhiệm vụ này, trong trách nhiệm vai trò của nhà giáo là rất to lớn. Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo là một trong các nhiệm vụ trọng tâm đã được Ban Chấp hành Trung ương Đảng nêu rõ trong Nghị quyết số 29 về đổi mới giáo dục

(Xem tiếp trang 4)

THÁI BÌNH

Tiếp tục phấn đấu, vì môi trường giáo dục lành mạnh

(Xem trang 3)



Cô và trò Trường Tiểu học Lê Hồng Phong (thành phố Thái Bình).

Ảnh: MINH ĐỨC

Tạm dừng phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư dự án Trung tâm hội nghị tỉnh Thái Bình

(Xem trang 2)